



## วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.

สถานสัมพันธน์้องพีชาวเกษตร  
“ไม่รุนแรง...แต่ได้ประโยชน์”



กิจกรรมที่ทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ คณาจารย์ และสถาบัน ล้วนมีมากมายสารพัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ดังเช่นกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการพบปะให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องเป็นครั้งแรกเมื่อย่างก้าวเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ หรือ ลูกคนเล็กในบ้านหลังใหญ่ ...และเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านแล้ว ก็จำเป็นจะต้องทำความรู้จักกับพื้นที่ทุกตารางนิ้วของบ้าน รู้จักปุ๋ยยาตาทวด ตลอดจน คุณพ่อคุณแม่คนที่สอง ดังนั้น จึงเกิดเป็นกิจกรรมที่สองต่อเนื่องขึ้นมา นั่นคือ กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจำปี ซึ่งชาว มก. ทั้งผู้บริหาร นิสิต บุคลากร จะลงแรง เช็ดถู ปัดกวาด ตัดแต่งต้นไม้ ลอกคลอง กำจัดวัชพืช ทาสี ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม และ อื่นๆอีกอีกจำเพาะ เรียกว่า ในวันนี้ทั้งวัน ทุกคนเสียหยาดเหงื่อ แต่ได้รับความสุขทางใจทดแทน ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายอีกไม่น้อย ที่สำคัญ ในวันนี้น้องใหม่ทุกคนยังจะได้ร่วมพิธีการระบุงูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผากตัวเป็นลูกเป็นหลาน และได้ร่วมกันปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น รวมถึงเข้ารับเหรียญประจำรุ่น KU แสดงความเป็นนิสิตเกษตรโดยสมบูรณ์ ซึ่งปีนี้นับเป็นรุ่นที่ 65 แล้ว

กิจกรรมพิเศษอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นพร้อมกันก็คือ การปลูกต้นลั่นทม 50 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา ณ บริเวณศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นความปลาบปลื้มใจของชาว มก. ที่ได้ถวายความจงรักภักดี แต่พระองค์ท่าน

นายประจวบ จันทร์กล้า นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวนศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุข ที่ได้ทำกิจกรรมการปลูกต้นลั่นทม 50 ต้น ร่วมกับคณะผู้บริหาร มก. และตัวแทนเพื่อนนิสิตอีก 50 คน

“วันนี้เราได้ปลูกต้นไม้ เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผมเลือกเรียนคณะนี้ก็เพราะเห็นความสำคัญของต้นไม้ การปลูกสวนป่าก็เป็นการช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางหนึ่ง” นายประจวบยังคิดว่าต่อไปในอนาคตจะดูแลต้นลั่นทมที่ปลูกนี้อย่างดีและสม่ำเสมอ เช่น มารดน้ำ ใส่ปุ๋ย และยังเล่าให้ฟังอีกว่า

“ท่านอธิการบดี ฝากให้ช่วยดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ ถ้าเราสามารถดูแลให้เจริญเติบโตได้ ออกดอกออกผล ก็จะทำให้เราได้เห็นความสำเร็จที่เราร่วมกันทำในวันนี้ ซึ่งส่งผลถึงวันหน้า ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ ได้ประสบผลสำเร็จแล้ว นับเป็นคติสอนใจเราได้อย่างดี”

สำหรับ กิจกรรมปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น **KU65** และมอบคำขวัญ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนนิสิตใหม่ **KU 65** จำนวน **65** คน นั้น นายพรชัย พริ้งพร้อม หนึ่งในผู้แทนนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ **1** กล่าวว่า รู้สึกดีและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นตัวแทนของรุ่น **65** ทุกคน ร่วมปลูกต้นนนทรี ขอยืนยันว่าจะดูแลต้นนนทรีที่ปลูกนี้เป็นอย่างดีที่สุดตลอด **4** ปีที่เรียนอยู่ ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่า ต้นนนทรีที่ลงมือปลูกในวันนี้ จะถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายรูปแบบในวันที่พวกเขา **KU** รุ่นที่ **65** จบการศึกษา ในอีก **4** ปีข้างหน้า...

ด้าน นายจิตติ หลักแหลม และเพื่อนๆ ชั้นปีที่ **1** คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ **50** ปี อย่างขะมักเขม้น กล่าวว่า รุ่นพี่ที่คณะ ได้ขอความสมัครใจและมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้มาทำกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนในคณะมากขึ้น โดยมีการแบ่งกลุ่มกันเป็น **7** กลุ่มๆ ละ **50** คน ช่วยกันทำความสะอาดมหาวิทยาลัย

“เรามาเรียนมาใช้สถานที่นี้เป็นประจำ การที่ครั้งหนึ่งจะมาช่วยรักษาความสะอาด กวาดเก็บขยะใบไม้และอาหารที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะ มันจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนกันเชียว เมื่อแลกกับการทำให้มหาวิทยาลัยดูดีขึ้น” นายจิตติ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ที่เหล่าน้องใหม่รั้วเกษตรศาสตร์ต่างรอคอย ถือได้ว่าเป็นไฮไลต์ของงานในวันนี้เลยก็ว่าได้ นั่นก็คือการรับมอบเหรียญประจำรุ่น **KU 65** ซึ่ง นายศิวรัศม์ สิงห์สุทธิ ชั้นปีที่ **4** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเหรียญตราสัญลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ **65** หรือ **KU 65** เปิดเผยถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบเหรียญนี้ว่า ได้ความคิดจากสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั่นคือพระพิรุณทรงนาค ที่เป็นลวดลายไทยที่สื่อได้ถึงความเป็นไทยตั้งแต่ครั้งอดีต อีกทั้งเป็นการบอกถึงความเป็นเกษตรได้โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรบอก รวมทั้งยังมีการใช้สีเขียวที่สื่อถึงเกษตรได้อีก และสีเขียวนี้ยังทำให้นักคิดทั่วไปรู้จักเกษตรในฐานะผู้นำทางวิชาการเกษตรและศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ปัจจุบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอื่นๆ และในอนาคตคือการเป็นผู้นำทางความคิด ที่ไม่จำกัดกรอบแห่งความคิดอีกต่อไป ดังเช่นรูปแบบเหรียญนี้ที่เป็นแบบ **Dog Tag** หลุดออกจากแบบเหรียญรุ่นก่อนๆ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการหลุดออกจากกรอบทางความคิดเดิมๆ

สำหรับความหมายของเหรียญนั้น ด้านหน้า เป็นพื้นหลังสีเขียวใบไม้ สื่อถึง สีประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อักษร **KU 65** สื่อถึงนิสิตน้องใหม่ รุ่นที่ **65** อักษร **Knowledge of the Land** สื่อถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สัญลักษณ์ห่วงหอกเหลี่ยมคล้องกัน **7** ห่วง สื่อถึงวิทยาเขต

ทั้ง 7 ของ มก. ซึ่งการใช้หกเหลี่ยมนี้นำมาจากลักษณะของรังผึ้ง ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่แข็งแรง จึงทำให้เหลี่ยมเข้าค้ำยันกัน ทำให้ค้ำยันเกี่ยวไม่หลุดจากกัน

ด้านหลัง ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรูปวงกลมมีรูปพระพิรุณทรงนาค สื่อถึงสถาบันการศึกษาที่เน้นศาสตร์แห่งการเกษตร และศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด้านล่างเป็นอักษรท่อนเนื้อเพลง มีใจความว่า “เกษตรเป็นแหล่งรวมชีวิต นนทรีเปรียบไม้แทนตน กิ่งคือแขนงวิชา ศึกษามานะอดทน ใบคือพวกเรานี้ เขียวขจีเลือดเกษตรทุกคน” สื่อความหมายถึงสถาบันและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนให้รักและภูมิใจในความเป็นลูกเกษตร

นายณรงค์ศักดิ์ นวมะธีธรรม นายกองจัดการบริหารนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบก.) ชั้นปีที่ 4 คณะประมง กล่าวว่า คำขวัญประจำรุ่นของนิสิตใหม่รุ่นที่ 65 นี้มาจากความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ใช้วิธีการของการมีส่วนร่วมเข้ามาตัดสินใจด้วยการโหวตให้คะแนนจนได้คำขวัญเป็นที่ถูกใจของนิสิตใหม่ทุกคน ดังนี้

จะเป็นใบนนทรีที่หกลีบห้า

จะเป็นใบที่ส่งาเปี่ยมราศี

จะสืบสานปณิธานก้านนนทรี

เพื่อศักดิ์ศรีเกษตรศาสตร์ศาสตร์แผ่นดิน

อย่างไรก็ตาม กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” ในวันนี้ คงจะพอทำให้ใครอีกหลายๆคนในสังคมที่เฝ้ามองและตั้งคำถามกับกิจกรรมรับน้องใหม่ ว่า ควรจะเลิก หรือ ยังคงสานต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ที่ดีและสร้างสรรค์ .... ณ วันนี้ อยากจะบอกกับรุ่นพี่และรุ่นน้องว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ การเชื่อมความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และสถาบัน ไม่จำเป็นต้องมีการตะโกนคำทอ หรือให้น้องใหม่แสดงท่าทางแพลงๆ เกินเลย การร่วมกันปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น และการร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสถานที่ ก็ทำให้เกิดความสุข และสร้างสายใยสัมพันธ์ภาพระหว่างพี่น้องชาวเกษตรศาสตร์ให้ยืนยาวนานได้เช่นกัน